

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Nghi Xuân, ngày tháng 3 năm 2021

V/v báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu dân cư nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Ngày 05 tháng 3 năm 2021, UBND huyện Nghi Xuân đã có các Văn bản số 332/UBND-TCKH, số 333/UBND-TCKH và số 334/UBND-TCKH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất các dự án Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián; Khu dân cư thôn Trung Vân, xã Xuân Hải và Khu dân cư thôn Trường Quý, xã Xuân Trường (nay là xã Đan Trường), huyện Nghi Xuân. Các nội dung đề xuất của UBND huyện Nghi Xuân đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, thẩm định. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh phê duyệt danh mục theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu dân cư nêu trên cụ thể như sau:

Thực hiện Văn bản số 3859/UBND-XD ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc gia hạn chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư tại huyện Nghi Xuân; UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai các dự án. Tuy nhiên, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì các dự án nêu trên thuộc đối tượng phải thực hiện lại thủ tục công bố danh mục dự án. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, do có thay đổi về chế độ, chính sách, suất vốn đầu tư xây dựng và đơn giá dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng nên phải thực hiện rà soát, tính toán bổ sung và cập nhật lại giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng cho phù hợp với quy định hiện hành; vì vậy, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai các dự án.

Trên đây là báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu dân cư nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân, UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh cho phê duyệt danh mục các dự án nêu trên làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của quá trình đầu tư xây dựng.

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính Kế hoạch;
- Lưu: VT, KT&HT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam

